



บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน)  
Trinity Watthana Public Company Limited

ที่ วฒ.ต. 009/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งการเข้าลงทุนในบริษัทร่วม (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ตรีนิษฐ์ วัฒนา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้ลงทุนในบริษัทร่วม 2 แห่ง ด้วยมูลค่าเงินลงทุนรวม 22.5 ล้านบาท รายละเอียดของบริษัทร่วมมีดังนี้

1. บริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 บริษัทฯ ได้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด (DAM) มูลค่า 5 ล้านบาท สัดส่วนในการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 18.03 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ต่อมาวันที่ 6 ธันวาคม 2565 บริษัทฯ มีการลงทุนเพิ่มในบริษัท ดิจิทัล แอสเซ็ท แมเนจเม้นท์ จำกัด รวมเป็นมูลค่า 12.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.56 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว

บริษัทร่วมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การจัดตั้งเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการแพลตฟอร์มสำหรับ Wealth and Human Resources Management ครบวงจร

2. บริษัท ไทยแท็คซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2566 บริษัทฯ ได้ลงนามสัญญาซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยแท็คซ์ ซีบีดี สมาร์ท ฟาร์ม จำกัด มูลค่า 10 ล้านบาท สัดส่วนในการถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 20 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดยอยู่ระหว่างการดำเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566

บริษัทดังกล่าวดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการปลูก และ/หรือสกัด และจำหน่ายช็อคโกแลต ไข่ เปลือก ลำต้น และส่วนประกอบอื่นรวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ผลิตกัญชง และ/หรือกัญชา

ทั้งนี้ การเข้าลงทุนดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวข้องกัน พ.ศ.2546 รวมทั้งขนาดของรายการไม่เข้าข่ายการรายงานการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.2547 และข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ เกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิศิษฐ์ วงศ์พิพัฒน์กุล)

กรรมการ